

Số: 515 - BC/ĐU

Ninh Thuận, ngày 28 tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện tự kiểm tra, giám sát về phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024

Thực hiện Công văn số 2338-CV/ĐUK ngày 23/01/2024 của Đảng ủy Khối cơ quan – doanh nghiệp tỉnh về việc chỉ đạo công tác tự kiểm tra, thanh tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và những năm tiếp theo.

Nay, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả thực hiện tự kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 như sau:

1. Sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực luôn được Đảng ủy Sở quan tâm, chỉ đạo thực hiện đúng theo các quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và các văn bản, quy định có liên quan. Đảng ủy Sở đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, nhất là công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; chú trọng công tác xây dựng Đảng, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Đến nay, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành nhiều văn bản đề triển khai, phổ biến, quán triệt thực hiện các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy, quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; qua đó lãnh đạo, chỉ đạo các Chi bộ thực hiện nghiêm túc, đạt chất lượng hiệu quả việc tự kiểm tra, thanh tra về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của tỉnh tại Công văn số 73-CV/ĐUK ngày 23/01/2024.

Thực hiện Kế hoạch số 191-KH/ĐUK ngày 04/01/2024 của Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp năm 2024; Kế hoạch Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận (Ban hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 05/02/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận). Đảng ủy Sở đã ban hành các Kế hoạch số 408-/KH-ĐU ngày 10/01/2024 về công tác phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp năm 2024. Đồng thời đã chỉ đạo chính quyền Sở ban hành các Kế hoạch số 698/KH-STNMT ngày 19/02/2024 về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024; Kế hoạch số 699/KH-STNMT ngày 19/02/2024 về thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà

cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; Kế hoạch số 769/KH-STNMT ngày 22/02/2024 về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng năm 2024 để tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

2. Kết quả tự kiểm tra, thanh tra về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Thực hiện Kế hoạch số 355/KH-UBND ngày 22/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kiểm tra công tác PCTNTC theo Công văn số 73-CV/BCĐ ngày 03/01/2024 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Kế hoạch số 707/KH-STNMT ngày 19/02/2024 về kiểm tra công tác PCTN,TC đối với 07 đơn vị thuộc Sở (*Trung tâm Phát triển quỹ đất Ninh Thuận, Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường, Chi cục Bảo vệ môi trường, Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – các Chi nhánh Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Hải, Thuận Nam và Ninh Phước*).

Qua kiểm tra, cho thấy các đơn vị đã nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt đầy đủ 05 quan điểm của Đảng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đảm bảo an ninh trật tự, chính trị xã hội; tổ chức kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm; không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị, nhất là công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Văn phòng Đăng ký đất đai Ninh Thuận – Chi nhánh các huyện, thành phố; chỉ đạo rà soát, bổ sung Chương trình, Kế hoạch, tập trung lãnh đạo nhiệm vụ cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Nhìn chung, việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường có bước chuyển biến tích cực; các Cấp ủy, Chi bộ trực thuộc Đảng ủy có sự nhận thức quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo triển khai thực hiện tại đơn vị. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động giữ vững phẩm chất chính trị, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, ra sức học tập rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức về mọi mặt, có ý thức đấu tranh bảo vệ đường lối chủ trương của Đảng, kiên quyết chống tiêu cực, ngăn chặn tệ nạn tham nhũng. Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, đó là: Một vài đơn vị chưa tích cực triển khai nhiệm vụ trọng tâm gắn với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có lúc chưa được quan tâm đúng mức, việc tự kiểm tra, giám sát phòng, chống tham nhũng trong nội bộ đơn vị còn chưa được tốt; công tác kiểm tra, giám sát giữ gìn kỷ luật, kỷ cương ở nhiều nơi chưa được thường xuyên; công tác kê khai tài sản, thu nhập của một số đơn vị còn chưa kịp thời, đúng quy định.

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của

tinh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; đẩy mạnh tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị toàn ngành tài nguyên và môi trường thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng; đề cao trách nhiệm của tập thể cấp ủy và người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.

- Tăng cường tính công khai minh bạch trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách, pháp luật, công tác tự kiểm tra, giám sát trong các cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch. Chú trọng biện pháp phòng ngừa tham nhũng trên các lĩnh vực: quản lý, sử dụng ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai,... Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, kiểm tra Đảng với các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện, xử lý các hành vi về tham nhũng.

- Thực hiện tốt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức và công tác kê khai, công khai và giám sát tài sản, thu nhập; công khai minh bạch tài chính trong mọi hoạt động cơ quan, đơn vị một cách thường xuyên.

- Tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác quy hoạch, luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ trong cơ quan, đơn vị; kiên quyết xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có sai phạm.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường./.

Nơi nhận:

- Ban Nội chính Tỉnh ủy (báo cáo);
- Đảng ủy khối các CQ – DN tỉnh (báo cáo);
- Các Ủy viên BCH;
- BCH Đảng ủy Sở; các Chi bộ trực thuộc;
- UBKT Đảng ủy;
- Lưu: ĐU.

**TM. ĐẢNG ỦY
BÍ THƯ**



Hồ Xuân Ninh